



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสรรพสามิต สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑ โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๖๔๑๕

ที่ กค ๐๖๑๕ /ว ๓๘๔๗

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขายต่อเนื่อง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑-๑๐

สรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ สรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกพื้นที่สาขา

ตามที่กรมสรรพสามิตได้แจ้งแนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตรายเดิม ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค ๐๖๑๕/ว ๒๐๑๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ และแนวปฏิบัติในการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิมกรณีร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค ๐๖๑๕/ว ๒๙๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

กรมสรรพสามิต ขอเรียนว่า ได้ทบทวนแนวปฏิบัติตามหนังสือ ทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว แล้วปรากฏว่ามีประเด็นที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกใบอนุญาตและการส่งใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอยกเลิกหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค ๐๖๑๕/ว ๒๐๑๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ และขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ กรณีร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเพิ่มเติมจากหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค ๐๖๑๕/ว ๒๙๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถานประกอบการค้าตั้งอยู่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์ขอใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับอนุญาตไว้ ดำเนินการขอใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เพื่อให้ใบอนุญาตมีผลต่อเนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม

๒. ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตพิมพ์แบบคำขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม (ภส.๐๘-๐๖) และส่งให้ผู้ประกอบการภายใน ๙๐ วัน ก่อนใบอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุ เพื่อให้ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตต่อเนื่องดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมตามช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดในแบบ

๓. กรณีร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เจ้าพนักงานสรรพสามิตไม่ต้องพิมพ์แบบและส่งแบบ ภส.๐๘-๐๖ เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบ TEXT FILE โดยตรงแล้ว

ทั้งนี้ หากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ยื่นขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ หรือไฟ โดยตรง ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและพิจารณาออกใบอนุญาตได้เช่นเดียวกับขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการทั่วไป

๔. ประเภทใบอนุญาตที่สามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่กำหนดในแบบ ภส.๐๘-๐๖ ได้แก่ ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ ๒ และใบอนุญาตขายไฟประเภทที่ ๒ เท่านั้น สำหรับการขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ ๑ และใบอนุญาตขายไฟประเภทที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอรกรมฯ เพื่อพิจารณาให้ผู้ขอใบอนุญาตสามารถดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านตัวแทนรับชำระเงินได้ด้วย

/๕. กรณี...

๕. กรณีผู้ขออนุญาตได้ชำระผ่านตัวแทนรับเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบจำนวนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เมื่อเห็นว่าจำนวนเงินถูกต้องครบถ้วน ให้พิจารณาออกใบอนุญาตและจัดส่งใบอนุญาตให้ผู้ขอทางไปรษณีย์

๖. สำหรับการส่งใบอนุญาตให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ให้จัดส่งไปยังสถานที่ส่งเอกสารของบริษัทซึ่งกรมสรรพสามิตได้แจ้งให้ทราบแล้ว ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค ๐๖๑๕/ว ๒๙๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

๗. แบบคำขอใบอนุญาต ภส.๐๘-๐๖ ให้ใช้สำหรับพิมพ์ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญาตจากฐานข้อมูลในระบบงานใบอนุญาตสำหรับการขอใบอนุญาตต่อเนื่องเท่านั้น ห้ามมิให้กรอกแบบดังกล่าวด้วยลายมือ

๘. การขอใบอนุญาตภายหลังวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตพิจารณาออกใบอนุญาตตามกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ หรือกฎกระทรวงการอนุญาตขายไฟแล้วแต่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางสดศรี พงศ์อภัย)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพสามิต